

Quartet Communications

การสื่อสารแบบสร้างส่วนผสม 4 มิติ ระหว่าง Online และ Offline

..

โดย ดร.สุนทร คุณชัยมั่ง

28 พฤษภาคม 2566

หลังจากนี้-ประเทศจะเดินหน้าอย่างไร?

หลังจากนี้ – ประเทศจะเดินหน้าอย่างไร?

เพราะ เป็นนายก / ก้าวไกล เป็นรัฐบาล / ประธานสภา ตกลงเป็นของพรรคใด / เพื่อไทยจะถอนตัว / และรัฐบาลเสียงข้างน้อย?



จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเพื่อไทย ถอนตัว

เพื่อไทยถอนตัว - ก็เท่ากับว่า จะไปร่วมกับฝ่ายรัฐบาลเดิมจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ซึ่งเป็นไปตามโพสต์ของคุณชูวิทย์

เป็นไปได้ ตามการคิดแบบ Tactics แต่จะแพ้ยับ และสิ้นสุดความเป็นพรรคชาวบ้านไปแบบคิดไม่ถึง (ที่จริงผลของการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็บ่งชี้ลักษณะของการไม่ยอมรับขั้วรัฐบาลเดิมและขั้วอนุรักษ์ แต่คนเพื่อไทยกลับไปคิดว่า มาจากการปั่นกระแส Social Media ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบเดียวกับขั้วอนุรักษ์)

แต่

หนึ่ง ขั้วอนุรักษ์ที่กลัวผีทักษิณ จะยอมไหม?

สอง เพื่อไทย จะเดินตามรอยเท้าของ ปชป ที่เหลืออยู่ 25 ที่นั่งในคราวนี้ และคราวหน้า ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเพิ่มขึ้น ที่จะถูกมวลชน/สังคมผละหนี่

สาม ความคิดที่ว่าด้วยขั้วอำนาจเก่าไม่ปล่อยของ อ.ชัยวัฒน์ สังคมจะเริ่มนับรวมเอาพรรคเพื่อไทย เป็นขั้วอำนาจเก่าตามไปด้วย

สี การไม่ทนของสังคม จะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เลือกก้าวไกล 14 ล้านเสียง (และส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น ในคราวนี้ จะแบ่งมาจากเพื่อไทยแบบตรง ๆ) และโอกาสที่เพื่อไทย จะแตกเป็น 2-3 เสียง เหมือน ปชป ก็เป็นไปได้สูง

ห้า การตัดสินใจเช่นนั้น จะตอกย้ำความเป็นพรรคการเมืองไร้ยุทธศาสตร์ชั้นนำของเพื่อไทยและกลายเป็นพรรคแบบธรรมดา ในทางตรงกันข้ามก้าวไกล กลับจะเป็นฝ่ายสร้างความคาดหวังขึ้นมาใหม่

หก ประเด็นรัฐธรรมนูญ จะเป็นประเด็นนำอีกครั้งหนึ่ง (เหมือนข้อเรียกร้องปี 2516 และปี 2535) ขบวนการทางสังคมจะคึกคักและหลากหลายรูปแบบ และมีการเคลื่อนไหวที่เป็นปัจเจกมากกว่าจะพึ่งพาศูนย์มาตรการ Social Sanctions แบบแปลกใหม่ จะเกิดขึ้นอย่างถ้วนทั่วทั้งต่อเพื่อไทย และฝ่ายรัฐบาลเดิม มีอบแบบทะลุแก๊ซ ก็เป็นไปได้มากในวงของผู้คนทั่วไป การต่อต้านแบบไม่มีใครร่วมสนทนาคด้วย ก็มีโอกาเกิดขึ้นได้มากในวงของปัญญาชน

เจ็ด กระแสสังคม และก้าวไกล จะเคลื่อนไปทางเดียวกัน เหมือนกับคราวยุบพรรคอนาคตใหม่

แปด โอกาสของการเปลี่ยนผ่านประเทศ จะเข้มข้น รุนแรง และหากปล่อยสถานการณ์ความขัดแย้งออกไป หรือแก้ไม่ได้ภายใน 1-2 ปี หรือปล่อยในสถานการณ์ลากยาวไปอีก 4-5 ปี - ความล้มเหลวของไทยจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในทุกมิติ

..